



THÔNG TIN BÁO CHÍ

KHÁM PHÁ GIAN HÀNG BYD TẠI VMS 2024: BÙNG NỔ VỚI NHỮNG MẪU XE CÔNG NGHỆ CAO VÀ TƯƠNG LAI XANH

*Gian hàng BYD đã tạo nên ấn tượng mạnh mẽ đậm chất công nghệ “**Technology - Green - Future**” cùng những sản phẩm vượt trội. Bên cạnh dải sản phẩm quen thuộc, BYD còn mang đến cái nhìn toàn diện về tầm nhìn dài hạn của thương hiệu.*

Mãn nhãn với dải sản phẩm xe năng lượng mới từ BYD

BYD mang đến cho khách tham quan Vietnam Motor Show (VMS) 2024 loạt sản phẩm đa dạng, phục vụ cho nhiều nhu cầu khác nhau, từ xe gia đình, xe đô thị đến các dòng xe cao cấp phục vụ nhóm khách hàng cao cấp.

DENZA D9 được định ở phân khúc MPV hạng sang mang đến trải nghiệm vận hành sang trọng và tiện nghi vượt trội. Được thiết kế cho những khách hàng yêu cầu cao về không gian và sự thoải mái, DENZA D9 sở hữu nội thất rộng rãi với các vật liệu cao cấp cùng hệ thống ghế ngồi điều chỉnh đa hướng, tích hợp chức năng massage. Xe vận hành êm ái nhờ hệ thống động cơ điện hiện đại kết hợp cùng bộ pin Blade vượt trội về nhiều yếu tố. Không dừng lại ở đó, DENZA D9 còn sở hữu loạt công nghệ an toàn như phanh khẩn cấp tự động, tự động mở khóa khi xảy ra chạm, kiểm soát thân xe chủ động, nhận diện biển báo giao thông...

Bộ đôi sản phẩm vừa ra mắt thị trường Việt Nam **BYD M6** và **BYD HAN** cũng gây chú ý khi xuất hiện tại VMS 2024. BYD M6 là mẫu MPV gia đình với không gian rộng rãi, tiện nghi cao cấp, nhiều tính năng an toàn và tiết kiệm chi phí sử dụng, lý tưởng cho nhu cầu di chuyển hàng ngày và kinh doanh dịch vụ. Trong khi đó mẫu sedan BYD HAN nổi bật với thiết kế khí động học và công nghệ điện tiên tiến. BYD HAN cung cấp khả năng tăng tốc mạnh mẽ, nội thất tinh tế và loạt công nghệ hỗ trợ lái thông minh, đáp ứng nhu cầu của những người yêu thích tốc độ và sự sang trọng.

Ba mẫu xe đánh dấu bước đi đầu tiên của BYD tại thị trường Việt Nam là **BYD DOLPHIN**, **BYD SEAL** và **BYD ATTO 3** cũng góp mặt tại triển lãm năm nay. Các mẫu xe này đều sở hữu những đặc điểm nổi bật riêng như sự tiện lợi trong đô thị với thiết kế nhỏ gọn của BYD DOLPHIN, kết hợp giữa khả năng vận hành bền bỉ và thiết kế hiện đại của BYD ATTO 3 hay gây ấn tượng với hiệu suất mạnh mẽ và công nghệ an toàn tiên tiến của BYD SEAL.

Bên cạnh các mẫu xe đại diện cho sự phát triển của thương hiệu, BYD còn trưng bày mô hình Blade Battery và khung gầm e-Platform 3.0 tại VMS 2024. Đây là những công nghệ độc quyền, đại diện cho bước tiến lớn trong ngành ô tô điện, góp phần tăng cường hiệu suất, an toàn và độ tin cậy.

Tầm nhìn dài hạn của BYD tại thị trường Việt Nam

Không chỉ gây ấn tượng với dải sản phẩm đa dạng và công nghệ tiên tiến, BYD còn mang đến cho thị trường Việt Nam một tầm nhìn dài hạn về tương lai xanh và bền vững. Việt Nam, với dân số trẻ, nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ và nhu cầu cao về các phương



tiện giao thông xanh, là thị trường đầy tiềm năng cho việc phát triển thị trường xe năng lượng mới.

BYD cam kết không chỉ cung cấp những sản phẩm chất lượng cao mà còn thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp xe điện tại Việt Nam. Với sự đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, nhân sự được đào tạo bài bản cùng hệ thống nhà phân phối trên toàn quốc, BYD rất tự tin sẽ mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng về sản phẩm, chất lượng dịch vụ sau bán hàng và hệ thống trạm sạc nhanh trên toàn hệ thống nhà phân phối.

Gian hàng BYD tại VMS 2024 không chỉ là nơi trưng bày các mẫu xe điện hiện đại mà còn là sự thể hiện rõ nét tầm nhìn chiến lược của hãng đối với thị trường Việt Nam. Với dải sản phẩm đa dạng, BYD đã cho thấy sự nỗ lực trong cuộc đua xe năng lượng mới và cam kết mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm tiên tiến, bền vững và thân thiện với môi trường.